

Hội thảo 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phix xangz langx 50 shông uô lờu Lul tsêl nơu Tsuv tinhx Hôx Chir Minh

Ngày 17/5, Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội thảo 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019). Tại Hội thảo, các đại biểu đã đề cập những nội dung cơ bản, giá trị cốt lõi trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh như: hoàn cảnh ra đời của Di chúc; những giá trị lý luận và thực tiễn về tư tưởng dân chủ, lấy dân làm gốc, xây dựng nhà nước của dân, do

dân và vì dân; tư tưởng về đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên; về đoàn kết, thống nhất trong Đảng; về triết lý nhân văn, chiến lược "trồng người" và tính logic trong bản Di chúc; giá trị lý luận và thực tiễn 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; vấn đề giải phóng phụ nữ trong "Di chúc" của Người.

Hội thảo "50 năm thực hiện Di

chức của Chủ tịch Hồ Chí Minh" là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên của Trường Chính trị tỉnh, góp phần giúp cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản, giá trị cốt lõi trong Di chúc của Bác, liên hệ đến trách nhiệm của mình trong việc thực hiện Di chúc.

P.V

Hội thi Kể chuyện về điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Phix tữ Changr pêv lul têx nênhx cừu shuv haz uô lờu tsử ziv, saz jông, cêr uô nơu Hôx Chir Minh

Nhân dịp kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vừa qua, Tỉnh đoàn Yên Bái đã tổ chức Hội thi Kể chuyện về điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hội thi đã thu hút 17 thí sinh báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn cấp huyện, cấp cơ sở tham gia.

Với hình thức sân khấu hóa, 17 thí sinh phải trải qua 2 phần thi: thi kể chuyện với chủ đề kể chuyện về Bác Hồ theo chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" hoặc kể chuyện về các mô hình, điển hình tiên tiến, tiêu biểu học tập và làm theo Bác giai đoạn 2016 - 2019 và thi kiểm tra nhận thức.



Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh tham dự Hội thi.

Bangs tsov cừv muôz kruôz tsuô chaor tữ xinz đrus tuôx hur Jas sis tữ.

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho thí sinh Nguyễn Thị Thùy Linh - Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh, trao 2

giải Nhì, 3 giải Ba và 11 giải Khuyến khích cho các thí sinh đoạt giải tại Hội thi.

THU TRANG